



## ประกาศ

### สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

#### เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับ สถานภาพความไม่มั่นคงของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งประเด็นไปที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เข้าไปลงทุนในบริษัทการบินไทย ทำให้สมาชิกสหกรณ์โดยทั่วไปวิตกกังวล สอบถามกันเป็นจำนวนมากว่าสหกรณ์ฯ สอ.สศ.มีผลกระทบหรือไม่อย่างไรบ้าง เพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบข้อเท็จจริง เกิดความเข้าใจ และมีความสบายใจในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ฯ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 จึงประชุมคณะกรรมการดำเนินการ นัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ออกประกาศเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด มีการลงทุนภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ว่าด้วยข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ยึดหลักการลงทุนตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับยึดหลักการทำธุรกิจที่ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เลือกช่องทางการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งของรัฐและเอกชน ในส่วนของตราสารหนี้เอกชนเรียกสั้นๆ ว่าหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการลงทุนในส่วนนี้ ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าของ และผู้ออกหุ้นกุ่มีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูป “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ ในกรณีของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด นั้น ได้ถือหุ้นกู้ในบริษัทที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยรับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่ในทูลสัญญาระหว่างร้อยละ 3-5 ต่อปี โดยได้รับผลตอบแทนทุก 3-6 เดือน

๒. กรณีการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัทการบินไทย จำกัด ซึ่งมีสถานะความน่าเชื่อถือระดับ A ขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นั้น ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีตราสารหนี้ในการบินไทยประมาณร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ มีอยู่ มีกำหนดไถ่ถอนคืนทุกปี และได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในทุกสัญญา ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเฉลี่ยคือร้อยละ 4.25 ต่อปี และที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย และไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดจากบริษัทการบินไทยตรงตามกำหนดตลอดมา ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

อนึ่ง ในการออกหุ้นกู้ของ บริษัทการบินไทย จำกัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วย

๓. บริษัทการบินไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีสินทรัพย์ 256,665 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท มีกระทรวงการคลังถือหุ้น 51% กองทุนรวมวายุภักษ์โดยธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 15% ธนาคารออมสินถือหุ้น 2% แสดงให้เห็นว่าบริษัทการบินไทย จำกัด มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน โดยข้อเท็จจริง ถ้าบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าสู่การฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตราสารประเภทหุ้นกู้ จะได้สิทธิรับการชำระหนี้ก่อน (First Right)

สุดท้ายนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอดังกล่าวแล้ว บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามกระบวนการของศาลต่อไป สำหรับประเด็นนี้ สหกรณ์ที่มีกับบริษัทการบินไทย จำกัด รัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดูแลหนี้นี้ออกไป โดยมีเงื่อนไขจะชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น

ขอเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีคณะที่ปรึกษามืออาชีพที่เชี่ยวชาญในวงการสหกรณ์ มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้รอบด้าน ปัจจุบันสหกรณ์เรา มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในตราสารการเงินความเสี่ยงน้อย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

จึงขอยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ยืนหยัดเคียงข้าง และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิกตามหลักการของสหกรณ์ตลอดไป ในปีนี้จะมีผลกำไร มีเงินปันผล มีเงินเฉลี่ยคืน มีสวัสดิการเช่นเดิม ในช่วงการระบาดของโควิด 19 นี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโปรดรักษาสุขภาพ พักผ่อนหรือทำงานอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยกับท่านและสมาชิกในครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ดร. วิทิตา บริบูรณ์ทรัพย์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด